



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ
เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน และเพื่อให้
การดำเนินการให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ จึงออกประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนา
เอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต
รับจดทะเบียน รับจดทะเบียน หรือรับแจ้ง โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ห้ามมิให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน
จากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียน หรือผู้แจ้ง

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนหรือตรวจสอบ
เพื่อประกอบการพิจารณาหรือดำเนินการ ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่
แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทาง
ราชการนั้นมาเพื่อให้ประกอบการพิจารณาหรือดำเนินการ เว้นแต่ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต
หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียน หรือผู้แจ้งมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการพิจารณาหรือดำเนินการด้วยตนเอง

๓. กรณีที่จำเป็นต้องคัดสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนา
เอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ ให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว
ขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือ
ใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียน หรือผู้แจ้ง

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
ผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุพงษ์ ช่างนับ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ

กระบวนงานที่ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้แก่ประชาชน
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดทะเบียน รับจดทะเบียน หรือรับแจ้ง

ลำดับ	ชื่อกระบวนงาน	กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ประกาศ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือการรับเบี้ยผู้สูงอายุ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	สำนักปลัด
๒	การขอลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์หรือการรับเงิน สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	สำนักปลัด
๓	การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยความพิการหรือการรับเงินเบี้ยความ พิการ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	สำนักปลัด
๔	การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของ ประชาชน	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	สำนักปลัด
๕	การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐	สำนักปลัด
๖	การชำระภาษีป้าย	พระราชบัญญัติป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	กองคลัง
๗	การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง	พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	กองคลัง
๘	การจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงรายการ และจดทะเบียนเลิก ประกอบพาณิชย์กิจ	พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	กองคลัง
๙	๑.การรับแจ้งการประกอบกิจการและการตรวจ ตราสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง สถานี บริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่หนึ่ง สถานี บริการน้ำมัน ประเภท ง และสถานีบริการน้ำมัน ประเภท จ ลักษณะที่หนึ่ง ๒.การอนุญาตประกอบกิจการและตรวจตราสถานี บริการน้ำมัน ประเภท ก สถานีบริการน้ำมัน ประเภท ข สถานี บริการน้ำมัน ประเภท ค ลักษณะที่สอง และสถานีบริการน้ำมัน ประเภท จ ลักษณะที่สอง	พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	กองคลัง

ลำดับ	ชื่อกระบวนการงาน	กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ ข้อบังคับ/ประกาศ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๐	การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ตำบลสระขวัญ	-พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย หลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
๑๑	๑.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รีดออนอาคาร เคลื่อนย้าย และใช้หรือ เปลี่ยนการใช้อาคาร ๒.การขอใบรับรอง ๓.การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน ใบรับรอง	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	กองช่าง
๑๒	การขออนุญาตขุดดินและถมดิน	พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓	กองช่าง
๑๓	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ -ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สระขวัญ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๑	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๑๔	การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๑๕	การขออนุญาตประกอบกิจการตลาด	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๑๖	การจัดการมูลฝอยทั่วไป	-พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ -ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สระขวัญ เรื่อง การบริหารจัดการเก็บ พ.ศ. ๒๕๔๘	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
